

BÁO CÁO

Về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân huyện khóa X

Tiếp nhận Báo cáo số 21/BC-MTTQ ngày 21/8/2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và huyện (Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XI và HĐND huyện khóa X);

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân huyện, khóa X như sau:

1. Ý kiến của cử tri xã Ma Nối: “UBND huyện khẩn trương triển khai kế hoạch giãn dân cho 2 thôn Ú và Gia Rót cũng như thực hiện quy hoạch, chỉnh trang lại các khu dân cư nhất là khu vực trung tâm xã”.

Trả lời:

Ngày 9/9/2024, Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận 02 Tờ trình số 246/TTr-UBND và Tờ trình số 247/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân xã Ma Nối về việc xin chủ trương điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư mới xã Ma Nối, huyện Ninh Sơn và về việc xin chủ trương điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Ma Nối (thôn Ú), huyện Ninh Sơn. Về nội dung các Tờ trình nêu trên đề xuất mở rộng đất ở tại các thôn để thuận lợi cho phát triển dân cư. Căn cứ nội dung nêu trên, hiện tại Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thẩm định và phê duyệt để làm cơ sở bố trí, mở rộng các khu dân cư trong thời gian tới theo nhu cầu thực tế của địa phương và ý kiến cử tri.

2. Ý kiến của cử tri xã Lâm Sơn: “Đề nghị UBND huyện và Tòa án huyện Ninh Sơn quan tâm giải quyết dứt điểm vụ việc, đơn khiếu kiện của dân về việc nổ mìn thi công Hạ Sông Pha gây thiệt hại... nhiều năm nay chưa xử lý. (Cử tri Nguyễn Thanh Châu – Lâm Phú, cử tri Phạm Chung – Lâm Bình)”.

Trả lời:

Ngày 23/7/2024, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn có Văn bản số 3137/UBND-KTHT về việc đề nghị Toàn án nhân dân huyện cùng phối hợp giải quyết đơn kiến nghị của 05 hộ dân liên quan đến thi công công trình Thủy điện Hạ Sông Pha 1 và Hạ Sông Pha 2.

Nội dung cụ thể như sau: “Cung cấp hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan về quá trình xét xử đối với 05 hộ dân đã nêu trên gửi về UBND huyện trước ngày 25/7/2024”.

Tuy nhiên, đến ngày 06/8/2024 Ủy ban nhân dân huyện mới nhận được Công văn số 267/CV-TA của Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn về việc cung cấp thông tin với các nội dung như sau:

a) Nội dung cung cấp thông tin:

Căn cứ các quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn không cung cấp hồ sơ vụ án đang giải quyết cho Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn theo quy định của pháp luật.

b) Kết quả giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn:

Đối với 05 hộ dân là nguyên đơn trong vụ án gồm (ông Nguyễn Văn Phú, ông Phạm Chung, ông Nguyễn Thanh Châu, bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, bà Phạm Thị Kim Hoa) khởi kiện bị đơn Cty Cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha 1, 2 bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, quá trình giải quyết các nguyên đơn yêu cầu Cty Cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha bồi thường thiệt hại do hư hỏng tài sản từ việc nổ mìn; Cty Cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha không đồng ý bồi thường; các bên không thỏa thuận được với nhau; Hiện nay Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn đang giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/8/2024 Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo số 627/UBND-BC về việc phối hợp giải quyết đơn kiến nghị của 05 hộ dân liên quan đến thi công công trình Thủy điện Hạ Sông Pha 1 và Hạ Sông Pha 2; gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị chỉ đạo Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn sớm đưa vụ án ra xét xử để kết thúc vụ án, trách việc khiếu kiện, khiếu nại, đơn thư của công dân không được giải quyết dứt điểm, kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 14/8/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3725/UBND-TCD gửi Tòa án nhân dân tỉnh về việc sớm tổ chức xét xử vụ kiện của 05 hộ dân xã Lâm Sơn đối với Cty Cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha 1,2 về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Như vậy, Đối với nội dung nêu trên, hiện tại Tòa án nhân dân huyện đang thụ lý vụ án. Ủy ban nhân dân huyện thông tin đến cử tri được rõ và liên hệ trực tiếp với Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn để được giải quyết.

3. Ý kiến của cử tri thị trấn Tân Sơn: “UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng tiến hành khảo sát sớm bố trí đầu tư nâng cấp 2 tuyến đường Phan Văn Trị và Hồ Tùng Mậu (Khu phố 8) vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng”.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến và đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đi khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng lập dự toán 02 tuyến đường Phan Văn Trị và Hồ Tùng Mậu (Khu phố 8) và tiếp tục cân đối nguồn lực ngân sách huyện trong giai đoạn 2025-2030 đưa vào thực hiện vì hiện nay ngân sách huyện đã phân bổ từ đầu năm và nguồn thu tiền thu sử dụng đất của huyện chưa đạt theo mức đề ra; Mặt khác, UBND sẽ nỗ lực kết nối kêu gọi các nguồn lực đầu tư khác từ doanh nghiệp, cá nhân vào cùng tham gia nâng cấp 02 tuyến đường Phan Văn Trị và Hồ Tùng Mậu (Khu phố 8). Kính mong bà con cử tri cùng đồng hành với UBND huyện vì nguồn ngân sách huyện còn rất hạn hẹp.

4. Ý kiến của cử tri xã Nhơn Sơn: “Hiện nay khu vực 100 hộ dân phía Tây của thôn Lương Tri (giáp thôn Láng Ngựa) chưa có nước máy và 85 hộ ở khu vực gần dân đã có nước nhưng rất yếu không đủ dùng cho sinh hoạt. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế để kiến nghị các ngành quan tâm hỗ trợ”.

Trả lời:

Ngày 06/9/2024, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND xã Nhơn Sơn tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực cử tri phản ánh tại thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn kết quả khảo sát cụ thể như sau:

- Có 100 hộ tại khu vực phía Tây thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn (giáp thôn Láng Ngựa, xã Nhơn Sơn) chưa có nước máy để dùng sinh hoạt, hàng ngày người dân phải lấy bồn để chở nước về dùng. Vào cuối năm 2023, Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận đã tiến hành khảo sát, thiết kế để lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt tại khu vực trên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa lắp đặt đường ống để cấp nước sinh hoạt cho 100 hộ dân. Vì vậy người dân kiến nghị sớm lắp đặt đường ống để dẫn nước tại khu vực trên.

- Có 85 hộ dân tại khu vực gần dân thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn hiện nay nguồn nước sinh hoạt rất yếu, lượng nước không đủ để dùng trong sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân do áp lực nước yếu, khi người dân sử dụng lượng nước không đủ để dùng trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt vào giờ cao điểm hầu như không có nước để sử dụng. Nếu sử dụng tăng áp sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước tại khu vực khác. Vì vậy người dân kiến nghị sớm nâng cấp đường ống để dẫn nước tại khu vực trên.

Từ tình hình thực tế như trên, Ngày 16/9/2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 4076/UBND-KT về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận quan tâm sớm lắp đặt và nâng cấp hệ thống cấp nước để giải quyết những khó khăn về nhu cầu nước sinh hoạt cho các hộ dân của thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Nhơn Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục sử dụng trong thời gian chờ cấp trên giải quyết.

5. Ý kiến của cử tri xã Nhơn Sơn: “Hệ thống điện chiếu sáng trong thôn Lương Tri đã xuống cấp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế để kiến nghị các ngành quan tâm hỗ trợ”.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Nhơn Sơn tiến hành khảo sát và làm việc với Ban quản lý thôn Lương Tri. Theo thống nhất và đề xuất của thôn Lương Tri sẽ sử dụng nguồn kinh phí 200.000.000 đồng khen thưởng thôn Lương Tri đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023 để thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời.

Hiện nay UBND huyện chưa được UBND tỉnh cấp nguồn kinh phí khen thưởng cho các thôn đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới kiểu mẫu năm

2023. Khi UBND tỉnh phân bổ kinh phí, UBND huyện sẽ có cơ sở cấp kinh phí về UBND xã để triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng quy định.

6. Ý kiến của cử tri xã Quảng Sơn: “Hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, các hình thức biến tướng của huê hụi vẫn còn đang tồn tại, hoạt động với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi; đã gây nhiều huê lụy cho người dân, gia đình và xã hội. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp ngăn chặn và xử lý mạnh hơn với các loại tội phạm này”.

Trả lời: Đối với nội dung trên Công an huyện Ninh Sơn đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 1692/BC-CAH ngày 06/9/2024.

Trên đây là báo cáo giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân huyện khóa X./.

(Đính kèm Báo cáo số 1692/BC-CAH của Công an huyện Ninh Sơn)

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Công an huyện;
- UBND xã các xã, thị trấn;
- Lưu VT, KA.

CHỦ TỊCH



Kiều Tấn Thịnh